

Insurance

**ปรับใหม่ประกันภัย
พิบัติที่อยู่อาศัย**
จ่ายเพิ่ม 100 บ. คุ้มครอง 10 ภัย



8

ประเวช องอาจสิทธิกุล

ปรับใหม่ประกันภัยพิบัติที่อยู่อาศัย จ่ายเพิ่ม 100 บ.คุ้มครอง 10 ภัย-เริ่ม 1 ม.ค. 58

คปภ. ผันักสมาคมประกันภัยไทย ปรับแนวทางการรับประกันภัยรูปแบบใหม่ หลังบอร์ดกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติเห็นชอบให้ขยายความคุ้มครองภัยธรรมชาติเพิ่มเติมจาก 6 ภัย เป็น 10 ภัย สิ้นไหมสูงสุด 20,000 บาท ในส่วนของกลุ่มบ้านอยู่อาศัย ดีเคย์ 1 ม.ค. 2558 นี้

นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการ คปภ. เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ ได้เห็นชอบให้มีการปรับปรุงแนวทางการรับประกันภัยของกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ (กองทุนฯ) ในกลุ่มบ้านอยู่อาศัยเพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองภัยพิบัติได้อย่างครอบคลุม รวมถึงเพื่อให้มีความยืดหยุ่นสำหรับผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันภัย ในการให้บริการประชาชนได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

ทางสำนักงาน คปภ. จึงได้ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยปรับปรุงแนวทางการรับประกันภัยรูปแบบใหม่ คือ “กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย” เพิ่มความคุ้มครองจาก 6 ภัยหลัก ได้แก่ ภัยจากไฟไหม้ ภัยจากฟ้าผ่า ภัยจากระเบิด ภัยจากยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน และภัยเนื่องจากน้ำ เพิ่มเติมความคุ้มครองภัยธรรมชาติ (ทุกกรณี) อีก 4 ภัย ได้แก่ ภัยจากลมพายุ ภัยจากน้ำท่วม ภัยจากแผ่นดินไหว และภัยจากลูกเห็บ



ประเวช อานาธิธิกุล

รวมเป็น 10 ภัย ความคุ้มครอง 6 ภัยแรก คิดเบี้ยประกันภัยตามพิกัดอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัย ให้ ความคุ้มครองในวงเงินที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย และในส่วนของความคุ้มครองเพิ่มเติมภัยธรรมชาติ 4 ภัย คิดเบี้ยประกันภัย 100 บาท ซึ่งจะให้ ความคุ้มครองในวงเงิน 20,000 บาทต่อปี โดยชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ บริษัทประกันภัยสามารถพิจารณาปรับความเสี่ยงภัย ไร่เอง โดยไม่ต้องเอาประกันภัยต่อให้กับกองทุนฯ

“ปัจจุบันภัยธรรมชาติเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากประชาชนมีการทำประกันภัยไว้ก็จะช่วย บรรเทาความเสี่ยงภัยได้ สำหรับการปรับปรุง แนวทางการรับประกันภัยรูปแบบใหม่ในครั้งนี้ก็ เพื่อรวมเอาภัยธรรมชาติทั่วไป และภัยธรรมชาติ ที่มีระดับความรุนแรงถึงขั้นภัยพิบัติเข้าด้วยกัน และเสนอให้ความคุ้มครองที่รวมกันเข้าไว้ต่อภาค คราวเรือนที่ 20,000 บาท ด้วยเบี้ยประกันภัยเพียง 100 บาทต่อปี สำหรับขั้นตอนต่อไปจะเป็นการ ขอรับความเห็นชอบหลักการแบบและข้อความ กรมธรรม์ประกันภัย และออกคำสั่งนายทะเบียน เพื่อให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2558”

ส่วนความคืบหน้าการดำเนินงานของกองทุน ส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ สรุปรายการจำหน่าย กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติล่าสุด ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2557 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,387,998 ฉบับ และทุน ประกันภัยพิบัติที่ยังมีผลคุ้มครอง 67,045 ล้านบาท ■